



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ วัด โรงเรียน ชุมชน ควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ภายใต้ โครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุภาพะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2566 - 2567 จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์เพื่อหนุนพื้นที่ตำบลคำขวาง 1 ใน 10 พื้นที่ต้นแบบของประเทศในการควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี ภายใต้ “โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา เพื่อสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และด้านวิชาการ ให้รองรับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องบอลรูม U3 โรงแรมยูเพลส



โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้า นวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2024” UBU Research & Innovations Expo 2024 หรือเรียกว่า RISE 2024 เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักด้านการวิจัยพัฒนาในหมู่ภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 มีการแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ การออกร้านจำหน่ายสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการ ณ ลานลูกยางล้อม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี



ทีมวิจัยโครงการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรและอาหารปลอดภัย อำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานมหกรรมอาหารเมืองสมุนไพร “่วมกินพาล้าง เบ็งแยงเมืองอำนาจ” ภายใต้ โครงการแก้ปัญหาคความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำอำนาจเจริญ ระยะที่ 4 เพื่อจัดแสดงสินค้าและบริการจากผลผลิตของงานวิจัย และกิจกรรม Chef Table การสร้างสรรค์เมนูอาหารพื้นบ้านอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฝ้ายซิด อ.อำนาจเจริญ



กองบริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การจัดทำ Constructive Alignment รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1405 สำนักงานอธิการบดี 1



โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 3 ร่วมกับโครงการวิจัยย่อยในพื้นที่ อ.ดอนมดแดง อ.วารินชำราบ และ อ.เมืองอุบลราชธานี โดยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแก่จนคน อีสานใต้” เพื่อพัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือของจัดความยากจนระดับจังหวัด มุ่งพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 ลาน Event Hall ศูนย์ทาวเวอร์ อ.อุบลฯ